
สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว 
ในการประชุม คร้ังที่ ๖/๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๒ 

วันศุกร ท่ี  ๑๓  มีนาคม ๒๕๕๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชมุเอ้ืองผึ้ง ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรต ิ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ผูมาประชุม 
๑. ศ.เกียรติคณุ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ปฏิบัติหนาที่ นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร.อานนท เที่ยงตรง ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๔. รศ.วาที่ ร.ต.สกล       แกวศิริ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๕.  ดร.จรูญ คํานวนตา ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๖.  นายทินกร นําบุญจิตต  ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๗.  นายธวัชวงศ ณ เชียงใหม            ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู                        ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. นางเพ็ญพรรณ              วังวิวัฒน                ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๐.  นายเรืองชัย   ทรัพยนิรันดร ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๑.   ผศ.จรินทร ชาติพันธ รองอธิการบดี 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๒. รศ.น.สพ.ศุภชยั ศรีธิวงค คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๓.   ผศ.มนตรี ศิริจันทรช่ืน            ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๔.  อาจารย ดร.สุธีร นนทภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๕.  รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๖.  ผศ.สารุง ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๗.  อาจารยสัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๘.  อาจารยถนัด                  บุญชัย                    รองอธิการบดี   
  ปฏิบัติหนาที่ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 



 ๒ 

ผูไมมาประชมุ 
๑. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล           ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๒.  นายจุมพล ชุติมา ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๓.  ดร.ทองใบ ทองเปาด ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๔.  ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ           นวรัตน                ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. นางอรวรรณ                 ชยางกูร                  ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ 
๖. ผศ.เยี่ยมลักษณ  อุดาการ คณบดีคณะครศุาสตร      
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นางสาวอมตะ               ปญจไชยา              ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางศิริพร                      ธุวดาราตระกูล       ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๓. นายโกศล                      แสงงาม                  ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

  นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 

 ๒.๑  รายงานการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๒ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมวา สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓/๒๕๕๒ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เสร็จเรียบรอยแลว 
โดยไดจัดสงรายงานการประชุมไปพรอมกับการจัดสงระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอใชเอกสารรายงานการประชุมหนา ๒๔ และ ๒๗ – ๒๙ ฉบับใหมแทน
ฉบับเดิม   
  รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม 
   

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 



 ๓ 

  มติสภามหาวทิยาลัย 
   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓/๒๕๕๒  
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 

  ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ   
 

 ๔.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
  เร่ือง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตาํแหนงบริหาร 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมวา ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 
ผูดํารงตําแหนงบริหาร ตามมาตรา ๑๖ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน 
๔ คน ซ่ึงไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ตั้งแตวันที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๕๕๑ ไดพนจากตําแหนงกอนครบวาระการดํารงตําแหนงสามปของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

(๑) ผูชวยศาสตราจารยจรินทร ชาติพันธ พนจากตําแหนงรองอธิการบดี 
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑  

(๒) ผูชวยศาสตราจารยเพิ่มศกัดิ์ สุริยจันทร พนจากตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร  
วันที่ ๙ มนีาคม ๒๕๕๒ 

(๓) ผูชวยศาสตราจารยไพศาล สิทธิเลิศ พนจากตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
วันที่ ๙ มนีาคม ๒๕๕๒ 

(๔) อาจารยพวงทอง พรอมไท  พนจากตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบยีน วนัที่ ๙ มนีาคม ๒๕๕๒  
 ดังนั้น  จึงทําใหตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ตามมาตรา  ๑๖  (๓ )  
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน ๔  คนวางลง 
 บัดนี้ อธิการบดีไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เรียบรอยแลว ซ่ึงไดเรียกประชุมผูดํารงตําแหนงบริหาร เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ และอธิการบดี 
ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 
ผูดํารงตําแหนงบริหาร แทนตําแหนงที่วาง ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ เรียบรอยแลว โดยผูบริหาร 
ที่ไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร มีดังนี้  
 (๑) ผูชวยศาสตราจารยจรินทร ชาติพันธ   รองอธิการบดี 
 (๒) ผูชวยศาสตราจารยเยี่ยมลักษณ  อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร 
 (๓) รองศาสตราจารย น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 (๔) ผูชวยศาสตราจารยมนตรี ศิริจันทรช่ืน  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 



 ๔ 

 โดยผูบริหารที่ไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
ดังกลาว จะอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน คืออยูในวาระไดจนถึงวันที่  
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  ๔ .๑  นํา เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ 
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  หลักเกณฑ  และวีธีการไดมาซึ่งกรรมการ- 
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๗ 
 
 ท่ีประชุมมีขอสังเกต ดังนี้ 
 

  ถามีกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารวางลงเพราะเหตุที่ 
ผูดํารงตําแหนงเดิมขอลาออก ควรแจงเรื่องการลาออกใหสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบดวย 
 
  มติสภามหาวทิยาลัย 
   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๕.๑ (ราง) ขอบงัคบัสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร 
  มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
 
                         รองศาสตราจารย ดร. อานนท เที่ยงตรง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน
กรรมการ คณะกรรมการยกราง กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
นําเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ เมื่อ
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยไดมีมติมอบใหคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศและ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหสอดคลองกับประกาศ 
ก.พ.อ. เ ร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
                         บัดนี้ คณะกรรมการฯ  ไดดําเนินการยก (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... เรียบรอยแลว โดยผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   
 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 



 ๕ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกต ดังนี้ 
 

 ๑. การทําผิดจรรยาบรรณตามรางขอบังคับมุงเนนกําหนดโทษอาจารยเปนสวนใหญ  
และสําหรับรางขอบังคับ ขอ ๙ “ขอ ๒๐/๑ (๒)” เนนเพียงการลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ 
ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใชคูสมรสของตนเองเทานั้น ไมไดกลาวถึงการลวงละเมิดทางเพศหรือมี
ความสัมพันธทางเพศกับบุคคลอื่นที่ไมใชนักศึกษา 
 ๒. กรณีผูถูกระทําเปนบุคคลอื่นที่ไมใชนักศึกษา จะถือวาเปนกรณีชูสาวและเปนถือวา
ความผิดวินัย กรณีนี้ขอความดังกลาวเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. ที่กําหนดไวในเรื่องจรรยาบรรณเทานั้น 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
                          อนุมัติใหออกขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย จรรยาบรรณ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ที่นําเสนอ โดยไมมีการแกไข 
 
 ๕.๒ (ราง) ขอบงัคบัสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การกําหนด 
 ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 ใหดํารงตําแหนงสงูขึ้น (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 
                         รองศาสตราจารย ดร. อานนท เที่ยงตรง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน
กรรมการ คณะกรรมการยกราง กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
นําเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ 
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยไดมีมติมอบใหคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ
และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  พิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใหสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนง และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
                         บัดนี้ คณะกรรมการฯ  ไดดําเนินการยก (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... เรียบรอยแลว โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   
 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 



 ๖ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
                          อนุมัติใหออกขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การกําหนด
ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ที่นําเสนอ โดยไมมีการแกไข 
 
 ๕.๓ (ราง) ขอบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

                         รองศาสตราจารย ดร. อานนท เที่ยงตรง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน
กรรมการ คณะกรรมการยกราง กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
นําเสนอที่ประชุมวา  สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  ๑๑ /๒๕๕๐  เมื่อวันที่ 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยไดมีมติใหจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และในคราว
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบโครงสราง 
การบริหารงานและอัตรากําลังของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สวนการจัดตั้งเปนหนวยงานภายในที่มี
ฐานะเทียบเทากองมอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตอไป  
 และตอมามหาวิทยาลัยไดขอใหคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พิจารณายก (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  
                         บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการยก (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
วาดวย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ เรียบรอยแลว 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
                          อนุมัติใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  สํานักงาน 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ที่นําเสนอ โดยไมมีการแกไข 
 
 ๕.๔ (ราง) ขอบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
 สํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. .... 

 

                         รองศาสตราจารย ดร. อานนท เที่ยงตรง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน
กรรมการ คณะกรรมการยกราง กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
นําเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ 
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติโครงสรางการบริหารงานและอัตรากําลัง
ของสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ และตอมามหาวิทยาลัยไดขอใหคณะกรรมการยกรางกฎ 
ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดดําเนินการพิจารณายก (ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย สํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ....   

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 



 ๗ 

                         บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการยก (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
วาดวย สํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ....  โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ เรียบรอยแลว 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกต ดังนี้ 
 

๑. ควรกําหนดใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีภาระงานครอบคลุมและมีหนาที่ 
ในการติดตอประสานงานรวมถึงดูแลสภาคณาจารยและขาราชการ สภาวิชาการ และคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อใหงานของแตละองคกรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ เพื่อใหมีความเปนเอกภาพงายตอการประสานงาน ซ่ึงถามีการจัดตั้งสํานักงานสภาคณาจารยและ
ขาราชการขึ้นแลว ตอไปอาจจะมีการเสนอขอจัดตั้งสํานักงานสภาวิชาการ หรือสํานักงานอื่น ๆ เพิ่มเติม
อีก อันอาจจะทําใหเกิดโครงสรางองคกรที่แยกยอยมากจนเกินไป ขาดความคลองตัว และมหาวิทยาลัย
จําเปนตองมีอัตรากําลังเพิ่มขึ้น  ถาเปนหนวยงานภาคเอกชนจะจัดใหหนวยงานในลักษณะงานคลายกัน
มารวมอยูภายใตโครงสรางเดียวกัน ซ่ึงในกรณีนี้อาจประยุกตใชไดโดยใหอยูภายใตการบริหารงานของ
อธิการบดีแตอาจใหมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีไปควบคุมดูแลหนวยงานนั้นเพื่อใหงายตอการ
ประสานงานและจะทําใหการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยมีความคลองตัว 

๒. ในระยะเริ่มตนควรขอใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรหลักในการ
ประสานขอมูลสารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการ ตลอดถึงขอมูลการประชุม ใหรวมอยูในฐานขอมูล
เดียวกัน เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรที่ใหญที่สุด โดยอธิการบดีจะรับไปพิจารณาเพิ่มภารกิจ 
ใหครอบคลุมและเกิดประโยชนยิ่งขึ้น   

๓. เจตนารมณของการจัดตั้งสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ คือ เพื่อให 
สภาคณาจารยและขาราชการมีอิสระในดานความคิดและการปฏิบัติงาน โดยสภาคณาจารยและขาราชการ
มีอํานาจหนาที่ในการใหขอแนะนําตอมหาวิทยาลัยและตออธิการบดีเปนหลัก ซ่ึงแมในความเปนจริง 
จะมีการจัดตั้ง ๒ หนวยงานนี้ แตจํานวนบุคลากรก็มีเพียงหนวยงานละ ๒ - ๓ คน ซ่ึงสํานักงาน- 
สภามหาวิทยาลัยมีหนาที่ในการประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุมของสภาวิชาการ และคณะกรรมการ-
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอยูแลว จึงไมจําเปนตองมีการจัดตั้งสํานักงานของสภาวิชาการหรือ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขึ้นอีก แตกรณีของสภาคณาจารยและขาราชการจําเปนตองมี
เพื่อรองรับการทํางานตามหนาที่ของสภาคณาจารยและขาราชการที่กําหนดไวในมาตรา ๒๔ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 



 ๘ 

๔. การจัดตั้งหนวยงานจํานวนมากอาจกอใหเกิดปญหา หลายมหาวิทยาลัยจึงจัดใหมี
งานประชุมอยูในสังกัดกองกลาง ทําหนาที่เกี่ยวกับงานประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนงานหลัก และมีงาน
ประชุมอื่น ๆ เขาไปรวมอยูดวย สวนใหญหากมีการจัดตั้งสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการขึ้น
มาแลวก็จะแยกสํานักงานออกมาเปนอิสระแตสายงานบังคับบัญชายังคงอยูในสังกัดกองกลางแต 
ไมยุงเกี่ยวกันใหการดําเนินงานเปนอิสระตอกัน และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ สวนใหญไดมีการตั้งสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยแยกออกมาเปนหนวยงานอิสระ แตสําหรับงานประชุมอื่น ๆ ยังใหรวมอยูกับกองกลาง 
กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอาจกําหนดใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนหนวยงานหลักและ 
ใหไปดูแลหนวยงานอื่น ๆ ดวย ซ่ึงไมใชเปนการไปควบคุมการทํางานแตเปนเพียงการไปดูแลอํานวย
ความสะดวกให 

๕. ในการประชุมและการดําเนินการตาง ๆ ของสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ
ใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ในปจจุบันสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการใชหองทํางาน
เพียงหองเดียว ทําหนาที่ดูแลงานธุรการตาง ๆ เบ็ดเสร็จในตัว เพื่อไมใหเปนภาระกับมหาวิทยาลัย หากได
ดําเนินการเองแบบเบ็ดเสร็จเชนนี้จะเปนเรื่องที่ดี ในเบื้องตนที่เสนอกรอบอัตรากําลังไวเปนการกําหนด
เปาหมายสําหรับอนาคตในอีก ๕ – ๖ ปขางหนา และปจจุบันมีบุคลากรที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหทํางาน
ในสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ จํานวน ๑ คน 

๖. บุคลากรควรตองมีสังกัดที่แนนอน หากอยูสํานักงานอิสระจะมีความกาวหนา 
ไดยาก และจะทําใหสํานักงานตองเปลี่ยนบุคลากรใหมอยูเสมอเพราะบุคลากรภายในตองการจะยายไป
อยูที่ อ่ืนเพราะอยูที่ เดิมไมมีความกาวหนา จึงเปนขอเสียของการมีสํานักงานอิสระโดยไมมีสังกัด 
มหาวิทยาลัยหลาย ๆ แหงจึงใชวิธีกําหนดใหสํานักงานยอยตาง ๆ ไปสังกัดอยูกับกองกลาง โดยเจาหนาที่ 
ที่มีความสามารถจะสามารถเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นได  

๗. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแต เดิมสังกัดอยู ในสํานักงานอธิการบดี  และ 
สภามหาวิทยาลัยได เคยมีการอภิปรายกันมากพอสมควรจนไดขอสรุปไปแลวว า สํานักงาน 
สภามหาวิทยาลัยเปนหนวยงานที่ขึ้นอยูกับสภามหาวิทยาลัย มีความสําคัญ มีบทบาทมาก และเปน
หนวยงานที่จําเปนอยางยิ่ง เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงไดมีการอนุมัติโครงสราง
องคกรและบุคลากรเกิดขึ้น ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๕๑ ซ่ึงเปนที่มาของการออกขอบังคับวาดวยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยใชเวลาเกือบป
จึงมีการออกขอบังคับได แตกรณีสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการนั้นกอนที่จะออกขอบังคับขึ้นมา 
ไดมีการวิเคราะหมากอนวาหรือไมวาใหจัดตั้งสํานักงานขึ้นมา ไมเชนนั้นอาจจะมีการขอจัดตั้งสํานักงาน
อ่ืน ๆ ตามมาอีกมาก โดยเฉพาะในขอ ๖ วรรคทาย ของ (ราง) ขอบังคับไดเปดโอกาสใหมีการแบงงาน 
ในสํานักงานอีกดวย 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 



 ๙ 

๘. การจัดตั้งสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการไมใชเร่ืองใหม ขอบังคับวาดวย
การจัดตั้งสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการฉบับนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดรางเสร็จตั้งแตป พ.ศ. 
๒๕๕๑  กอนที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของ
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) และบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมาแลวหลายครั้ง แต 
สภามหาวิทยาลัยไดเล่ือนการพิจารณาเพราะมีเร่ืองพิจารณามาก ซ่ึงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กลาวถึง ๓ องคกรหลัก ไดแก (๒) คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (๒) 
สภามหาวิทยาลัย และ (๓) สภาคณาจารยและขาราชการ แตเดิมสภาคณาจารยและขาราชการไมมี
สํานักงานเมื่อประชุมเสร็จก็แยกยายกันกลับ หากมหาวิทยาลัยไมสนับสนุนงบประมาณก็จําเปนตอง
จัดหากันเอง จึงมีความคิดวาถามหาวิทยาลัยสนับสนุนบางก็จะดีขึ้นซึ่งตอมามหาวิทยาลัยก็สนับสนุน 
และเมื่อเห็นวาควรจะมีบุคลากรปฏิบัติงานประจําสํานักงานและทําหนาที่ธุรการ เพื่อใหมีสํานักงาน
สําหรับปฏิบัติงานและติดตอประสานงาน จึงไดมีการเสนอขอบุคลากรและมหาวิทยาลัยไดจัดสรรให 
จํานวน ๑ คน ซ่ึงเปนลูกจางประจํา 

๙. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
ไดเคยพิจารณาเรื่องการจัดตั้งสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการแลว และมีมติอนุมัติโครงสรางการ
บริหารงานและอัตรากําลังของสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ ซ่ึงคือความเปนมาของการจัดตั้ง
สํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏเกือบทุกแหงมีการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยข้ึนอยูกับวา
แหงใดจะตั้งเร็วหรือชา สวนองคกรอื่น ๆ จะมาเปนหนวยงานสนับสนุน อันไดแก สภาคณาจารยและ
ขาราชการ สภาวิชาการ และคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจึงเปนองคกร
ใหญที่มีกรรมการจากทุกหนวยงานเขามารวมประชุม เชน ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ อธิการบดี เปนตน เพื่อทุกฝายจะไดรับนโยบายตาง ๆ ไปปฏิบัติ 
ในหนวยงานของตนเอง สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงเปนหนวยงานที่สงเสริมและสนับสนุนหนวยงาน
อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะงานเชนเดียวกัน และการที่ตองตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเพราะมีงานจํานวนมาก 
ตองเกี่ยวพันกับหนวยงานอื่น ๆ มากมาย สวนงานอื่นควรจะใหมาอยูในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดย
มีบุคลากรคนหนึ่งไปทํางานใหสภาคณาจารยและขาราชการ อีกคนไปทํางานใหสภาวิชาการ และอีกคน
ไปทํางานใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย ในการติดตอประสานงาน จะทําให
สํานักงานมีขนาดใหญสมควรแกเหตุที่จะมีบุคลากร  หัวหนาสํานักงานก็จะมีตําแหนงหนาที่ที่ชัดเจน 
แตกรณีที่ใหลูกจางประจํามาทํางานอาจเกิดความกาวหนาไดยาก อาจมีการลาออกหรือยายเปลี่ยนงานทํา
ใหตองหาบุคลากรมาฝกงานใหม  นอกจากนี้ กรณีหัวหนาสํานักงานควรใหเทียบกับตําแหนงใด 
ในมหาวิทยาลัยและสามารถขามไปทํางานในตําแหนงบริหารได 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 



 ๑๐ 

๑๑. ควรคํานึงถึงเรื่องนี้ใน ๒ ประเด็น (๑) การจัดตั้งสํานักงาน และ (๒) เร่ืองบุคลากร 
ในเรื่องการตั้งสํานักงานนั้นเปนความจําเปนที่ตองจัดตั้งขึ้นมา และในเรื่องบุคลากรมหาวิทยาลัยควร
พิจารณาวาบุคลากรจะสามารถมีความกาวหนาไดอยางไร ถาทําไมไดควรกําหนดใหบุคลากรไปสังกัดอยู
ที่หนวยงานอื่นเพราะเหตุที่หากสังกัดที่สํานักงานจะไมมีความกาวหนา ควรพิจารณาหาสังกัดที่เหมาะสม
ให เชน อาจจะใหอยูในสังกัดกองกลาง หรือใหสังกัดสํานักงานสภามหาวิทยาลัยก็ไดแลวแตจะพิจารณา 

๑๒. อธิการบดีรับเรื่องการบริหารงานบุคคลไปพิจารณาเพื่อทําใหเกิดความกาวหนา
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
                          อนุมัติใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  สํานักงาน 
สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ที่นําเสนอ โดยไมมีการแกไข 
 
 ๕.๕ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
  การใชเงินคงคลัง พ.ศ. .... 
 
 รองศาสตราจารย ดร. อานนท เที่ยงตรง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน
กรรมการ คณะกรรมการยกราง กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
นําเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๑ ไดมีความเห็นใหมหาวิทยาลัยพิจารณายกรางระเบียบหรือประกาศที่ตองออกตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  และมหาวิทยาลัยไดขอใหคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมดําเนินการยก (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชเงินคงคลัง พ.ศ. .... 
                         บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการยก (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชเงินคงคลัง พ.ศ. .... เสร็จเรียบรอยแลวและไดผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เรียบรอยแลว 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
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 ๑๑ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกต ดังนี้ 
 

๑. ตาม (ราง) ระเบียบ ขอ ๕ เจตนารมณของการใชคําวา “อาจ” หมายถึงวาจะใชตามนี้
หรือไมก็ไดขึ้นอยูกับสภามหาวิทยาลัยใชหรือไม 

๒. (ราง) ระเบียบเนนเรื่องที่ดินสิ่งกอสราง แตจะสามารถใชเงินคงคลังเพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑที่จําเปนไดหรือไม 

๓. (ราง) ระเบียบ ขอ ๖ (๒) ใหอธิการบดีมีอํานาจในการกําหนดวงเงินหมุนเวียนนั้น
หมายถึงเงินหมุนเวียนของเงินคงคลัง หรือเงินหมุนเวียนของเงินรายได ซ่ึงควรจะตองแยกออกจากกัน 
และกรณีที่จะสามารถใชเงินคงคลังไดก็ตองจัดทําโครงการเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น การ
กําหนดวงเงินหมุนเวียนของเงินคงคลังควรจะตองขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยดวยหรือไม หรือวากําหนด
แลวยังใชไมได ถาจะใชไดตองขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

๔. (ราง) ระเบียบ ขอ ๕ ที่ใชคําวา “อาจ” ไมไดหมายความวามีเงินคงคลังแลวจะไป
ดําเนินการอะไรก็ได คําวา “อาจใชได” หมายถึง ถาจะใชก็สามารถใชไดตาม (๑) - (๗) ถาไมใชก็ไม
เปนไร แตการซื้อที่ดิน เชนกรณีใน (๓) หรือ (๔) สามารถใชเงินคงคลังได โดยจะซื้ออยางไรใหอยู 
ในดุลพินิจของสภามหาวิทยาลัย เพราะการซื้อที่ดินหรือส่ิงกอสรางจากเงินคงคลัง จะถูกบังคับดวยขอ ๖ 
วามหาวิทยาลัยตองมีการรักษาระดับเงินคงคลังไวไมต่ํากวาสองรอยลานบาท 

๕. เงินหมุนเวียน  หมายความวา  เมื่อมี เงินคงคลังแลวมหาวิทยาลัยอาจมีความ
จําเปนตองมีรายจายซึ่งรอจาย หรือมีเงินที่จะจายแตยังไมสามารถจายได หรือดวยความจําเปน 
มหาวิทยาลัยสามารถกันเงินคงคลังจําหนวนหนึ่ง เชน  สองรอยลานบาท เพื่อไปทดรองจายรายจาย 
อยางอื่น เหมือนกับวาเปนเงินสําหรับทดรองจาย และเมื่อเบิกจายเงินในระบบไดแลวก็ตองนําเงินดังกลาว
มาคืนเงินหมุนเวียนคลาย ๆ กับเงินทดรองจายการเดินทางไปราชการ แตในกรณีเงินคงคลัง ตองนําเงิน 
คงคลังมากําหนดยอดหมุนเวียนไวเพื่อทดรองจาย ดังนั้น จะเห็นจากในคํานิยามคําวา “เงินหมุนเวียน” คือ 
เงินคงคลังแตนําออกมาไวทดรองจายที่มีความจําเปน สวนการขอการใชเงินคงคลังนั้นสามารถใชได
เกือบทุกกรณีถามีความจําเปนและมีโครงการชัดเจน ไมวาจะเปนการจัดซ้ือที่ดิน ส่ิงปลูกสราง หรือ
สมทบงบประมาณเงินรายไดตาม ขอ ๕ (๒) ก็ได โดย (ราง) ระเบียบฉบับนี้กําหนดไวกวาง ๆ เทานั้น  

๖. การรักษาระดับเงินคงคลังที่กําหนดไวสองรอยลานบาทนั้นถือวาเปนจํานวนที่นอย
เกินไป โดยทั่วไปวงเงินรักษาระดับไมควรกําหนดไวเปนตัวเลขที่แนนอน ควรจะกําหนดเปนสัดสวน
นาจะดีกวา และในขอ ๕ (๓) เปดไวกวางเกินไป เนื่องจากปจจุบันธนาคารพาณิชยมีจํานวนมากและ 
บางแหงมีความนาเชื่อถือนอยบางแหงมีความนาเชื่อถือมาก หากเปดกวางไวเชนนี้ถาสมมุติวามีผูบริหาร
บางชุดเห็นวาธนาคารนี้ใหผลประโยชนทั้งสวนตัวและสวนราชการดีกวาอาจมีการยายธนาคาร 

๗. มีตัวอยางมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง  เงินรายไดและเงินคลังแยกเปนคณะ  และ 
มีการกําหนดขั้นต่ําวาอยางนอยตองมีเงินคงคลังคงเหลือเทาใด และสามารถขออนุมัติใชไดรอยละเทาใด
ของจํานวนที่มีอยู 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 



 ๑๒ 

๘. เนื่องจากเศรษฐกิจปจจุบันตกต่ําและดอกเบี้ยลดลง  ควรมีวิธีการหาเงินหรือใชเงิน
เพื่อหาผลประโยชน ดังเชนมหาวิทยาลัยหลายแหงไดใหภาคเอกชนเขาไปเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อดูแลเรื่องการเงินและชวยคิดแนวทางหาผลประโยชนตาง ๆ ไดดี เชน ควรนําเงินไปฝากเปนพันธบัตร
จํานวนเทาไหร ธนาคารใดใหดอกเบี้ยดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และจะลงทุนอยางไรใหได
ผลประโยชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรตองหาผูที่ดูแลในสวนนี้ เพื่อเปนกรรมการการเงินใหกับ
มหาวิทยาลัยซ่ึงเปนบุคคลที่ทํางานดานนี้ดวย อีกประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณาคือ การจะทํา
อยางไรใหเงินของมหาวิทยาลัยงอกเงยขึ้น เพื่อจะสามารถนําดอกผลที่งอกเงยขึ้นมาใชประโยชน เพราะ
เปนวิธีคิดของการลงทุนและการบริหารการเงิน จะใหนักบัญชีธรรมดาทําไมได ควรตองมีบุคคล 
ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เขามาดูแล ดังนั้น ในการพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ควรมอง
หาผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเชี่ยวชาญเรื่องนี้ไวดวย  

๙. ขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการยกรางระเบียบวาดวยการหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยแลว และจะมีระเบียบที่จะตามมาอีกประมาณ ๓ ฉบับ ซ่ึงเกี่ยวของกับเรื่องนี้ 

๑๐. วงเงินที่ใหรักษาระดับเงินคงคลังจํานวนสองรอยลานบาทจะนอยไปหรือไม 
ควรกําหนดเงื่อนไขที่ดีกวานี้ เพราะหากกําหนดจํานวนไวแนนอนโดยไมมีการแกไข ในอนาคตที่กําหนด
ไวสองรอยลานบาทจะเปนจํานวนที่นอยมากไมเพียงพอสําหรับสถานภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

๑๑. มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีคณะกรรมการที่มีผูมีความรูซ่ึงอาจเปนบุคคลภายนอก 
ชวยดูแลและหาวิธีสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีเพียงกรรมการใชเงินแตไมมี
กรรมการหาเงิน ปจจุบันมีมหาวิทยาลัยหลายแหงที่อธิการบดีเร่ิมแตงตั้งรองอธิการบดีฝายทรัพยสินซ่ึงมี
หนาที่หาเงินไมใชมีหนาที่ควบคุมการใชจาย หรืออาจตั้งคณะกรรมการเพื่อเสนอความเห็นใหแก 
สภามหาวิทยาลัยวาการจะทําใหเงินคงคลังเกิดประโยชนสูงสุดควรทําอยางไร และพิจารณาวารายจาย 
ขั้นต่ําที่สุดของมหาวิทยาลัยควรจะเปนเทาไหร ทําในลักษณะการบริหารการเงินในเชิงธุรกิจ 

๑๒. มหาวิทยาลัยอาจนํารายรับรายจายตาง  ๆ  ภายในสองปมาคํานวณหักลบกัน 
ก็จะไดตัวเลขมาเพื่อพิจารณากําหนดวงเงินที่ตองรักษาระดับไว นอกจากนี้ ตามระเบียบ ขอ ๕ (๖) การ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยนั้นถือวามีความเสี่ยงมาก อาจมีทั้งไดกําไรและขาดทุน ซ่ึงเจตนารมณของ
มหาวิทยาลัยคงไมไดมีเพื่อการลงทุนหรือหารายไดทางนี้ และกรณีการลงทุนอื่นใดที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบนั้นอาจเปดกวางเกินไป และกรณีซ้ือตราสารหนี้ควรระบุไวชัดเจนวาตองเปนของสถาบัน
การเงินที่มั่นคง  

๑๓. เงินคงคลังของมหาวิทยาลัยมาจากเงินรายได  เพราะงบประมาณแผนดิน
มหาวิทยาลัยเบิกจายหมด ในปหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณ ๗๐๐ ลานบาท เปน 
งบประมาณแผนดินที่รวมสิ่งกอสราง จํานวน ๕๐๐ ลานบาท และเปนเงินรายไดเพียง ๒๐๐ ลานบาท 
กอนที่จะเขามาบริหารงานมหาวิทยาลัยมีเงินคงคลังประมาณ ๒๗๐ ลานบาท ขณะนี้มีเฉลี่ยประมาณ 
๓๐๐ ลานบาท จึงเห็นไดวาความเปนจริงเงินของมหาวิทยาลัยมีจํานวนเทานี้ หากจะตั้งไวสูงกวานี้ 
สามรอยลานบาทจะไมสามารถใชเงินคงคลังทําอะไรไดเลย รายไดของมหาวิทยาลัยเปนรายไดจาก

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 



 ๑๓ 

คาธรรมเนียมการศึกษาเพียงอยางเดียวไมมีเงินรายไดอยางอื่น ดังนั้น เงินคงคลังปจจุบันมีประมาณ ๓๐๐ 
ลานบาท เก็บไว ๒๐๐ ลานบาท ที่เหลืออีก ๑๐๐ ลานบาทใชสําหรับการพัฒนา เปนการกําหนดวงเงินโดย
คํานึงถึงความเปนไปได 

๑๔. อาจมีหลักเกณฑกําหนดใหวงเงินที่ตองรักษาระดับสามารถใหเพิ่มหรือลดตามกัน
ไปได ไมควรใหกําหนดตัวเลขที่แนนอน หรือในขั้นตนอาจกําหนดไวสองรอยลานบาทแตสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตามมติสภามหาวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหารายได  

๑๕.  (ราง) ระเบียบ ขอ ๕ (๗) ควรตัดคําวา “การลงทุนในตลาดหลักทรัพย” ออก 
เนื่องจากมีความเสี่ยง และควรตัดคําวา “หรือการลงทุนอื่นใดที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ” ออก เนื่องจาก
ทายที่สุดตองนําเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอยูแลว 

๑๖. (ราง) ระเบียบ ขอ ๖ (๑) กรณี สองรอยลานบาทอาจเติมขอความวา “หรือตามที่
กําหนด”ใหเปดกวางขึ้น 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
   อนุมัติใหออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขการใชเงินคงคลัง พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ที่นําเสนอ โดยมอบคณะกรรมการยกรางฯ 
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ใน ๒ ประเด็น คือ 

๑. ขอ  ๕  (๖) ใหตัดการลงทุนในตลาดหลักทรัพย และการลงทุนอื่นที่ 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

๒. ขอ ๖ (๑) การรักษาระดับเงินคงคลังที่กําหนดไว ๒๐๐ ลานบาท ใหเพิ่มเติม
ขอความเพื่อใหสามารถเปลี่ ยนแปลงวงเงินเพิ่มขึ้นได อีกตามมติ 
สภามหาวิทยาลัย โดยไมตองขอแกไขระเบียบในภายหลังอีก 

แลวใหนํา (ราง) ระเบียบที่แกไขแลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุมครั้งตอไป 
 

 
 ๕.๖  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
 และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 
 รองศาสตราจารย ดร. อานนท เที่ยงตรง ร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน

กรรมการ คณะกรรมการยกราง กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
นําเสนอที่ประชุมวาสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ 
๘ เมษายน ๒๕๕๑ ไดมีความเห็นใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เพื่อใหเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการยิ่งขึ้น  

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 



 ๑๔ 

 และมหาวิทยาลัยไดขอใหคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมดําเนินการยก (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
                         บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการยก (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  
เสร็จเรียบรอยแลว  และไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรียบรอยแลว 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๖ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง)  
ที่นําเสนอ โดยใหแกไขวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการติดตามฯ จากเดิม ๒ ป เปลี่ยนเปน ๓ ป 
 
 

 ๕.๗  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ 
 และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี พ.ศ. .... 

 
 รองศาสตราจารย ดร. อานนท เที่ยงตรง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน

กรรมการ คณะกรรมการยกราง กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
นําเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ 
๘ เมษายน ๒๕๕๑ ไดมีความเห็นใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 
โดยแยกคณะกรรมการประเมินออกเปน ๓ ชุด คือ ประเมิน (๑) อธิการบดี (๒) คณบดี และ (๓) 
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก เพื่อใหเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการยิ่งขึ้น  
 และมหาวิทยาลัยไดขอใหคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมดําเนินการยก (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี พ.ศ. .... 
                         บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการยก (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี พ.ศ. .... เสร็จเรียบรอย
แลว และไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่  
๑๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรียบรอยแลว 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๗ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   
 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 



 ๑๕ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกต ดังนี้ 
 

๑. ตาม (ราง) ขอบังคับ ขอ ๖ กําหนดคุณสมบัติของประธานกรรมการสูงเกินไปจะทํา
ใหหาบุคคลที่เหมาะสมไดยาก บุคคลที่เคยดํารงตําแหนงรองอธิการบดีนาจะมีความเหมาะสมโดยไมตอง
คํานึงถึงตําแหนงทางวิชาการ  

๒.  ตาม (ราง) ขอบังคับ ขอ ๘ องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาประธาน
กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไมมีตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
และไมมีประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการดวย จึงควรพิจารณาวาจําเปน 
ที่จะตองมีหรือไม  

๓. คณะกรรมการตาม (ราง) ขอบังคับ ขอ ๘ เปนเพียงคณะกรรมการสรรหาประธาน
กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเทานั้น ไมใชกรรมการประเมิน การใหผูบริหารเขารวมเปนกรรมการ
ไมนาจะทําใหเสียหาย   

๔. วาระการดํารงตําแหนง ๒ ป ถือวาเปนระยะเวลาสั้นเกินไป ควรแกไขวาระการดํารง
ตําแหนงใหเปน ๓ ป 

๕. ขอบังคับฉบับนี้ เปนการประเมินในตําแหนงคณบดี ซ่ึงตางจากการประเมิน
อธิการบดีและมหาวิทยาลัยที่เปนลักษณะของการประเมินผลงาน โดยองคประกอบของคณะกรรมการ
สรรหาเกี่ยวกับการประเมินผลงานของอธิการบดีและของมหาวิทยาลัย ไมมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ดังนั้น กรณีการประเมินผลงานในตําแหนงคณบดีจึงควรเปนลักษณะเดียวกัน 
การใหผูบริหารเขาไปเปนกรรมการสรรหานาจะเปนการผิดหลักการประเมินเพราะถือวาเปนผูมีสวน 
ไดเสีย 

๖. ควรเพิ่ มประธานกรรมการส ง เสริมกิ จการมหาวิทยา ลัย  เปนกรรมการ  
ในคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตาม (ราง) ขอบังคับ ขอ ๘ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี พ.ศ. ....  รายละเอียดตาม (ราง) ที่นําเสนอ  โดยใหแกไข
ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. แกไข ขอ ๘ ใหเพิ่มประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
เปนกรรมการสรรหา 

๒. แกไข ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ในตําแหนงคณบดี มวีาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป 

 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 



 ๑๖ 

 ๕.๘  แตงตัง้กรรมการเงินรายไดของมหาวทิยาลัย แทนตาํแหนงท่ีวาง 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมวา ดวยผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 

คณบดี และผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก พนจากตําแหนงตามวาระ  ทําใหกรรมการเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยที่แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงบริหารจํานวนสามคนวางลง คือ 

(๑) ผูชวยศาสตราจารยจรินทร ชาติพันธ พนจากตําแหนงรองอธิการบดี 
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑  

(๒) ผูชวยศาสตราจารยไพศาล สิทธิเลิศ พนจากตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
วันที่ ๙ มนีาคม ๒๕๕๒ 

(๓) รองศาสตราจารยสนิท สัตโยภาส  พนจากตาํแหนงผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา  
วันที่ ๙ มนีาคม ๒๕๕๒  
 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหาร
การเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย แทนตําแหนงที่วาง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๘ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
   อนุมัติใหแตงตั้งกรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย แทนตําแหนงที่วาง 
รายละเอียดตาม (ราง) คําส่ังที่นําเสนอ รวม ๓ ราย คือ 
   ๑.  อาจารยประคอง ฤกษวนัเพ็ญ รองอธิการบดี   เปนกรรมการ 
   ๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัฒนา บุญญประภา  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  เปนกรรมการ 
   ๓.  อาจารยพชัิย ระบอบ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เปนกรรมการ 
   ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป 
 
 ๕.๙   แตงตั้งกรรมการติดตามมตสิภามหาวิทยาลัย แทนตําแหนงที่วาง 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมวา ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 
ผูดํารงตําแหนงบริหาร ตามมาตรา ๑๖ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ พนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระ  ทําใหกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย ท่ีแตงตั้ งจากกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารคนหนึ่งวางลง คือ ผูชวยศาสตราจารยเพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร 
พนจากตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒  

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 



 ๑๗ 

 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๑  
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการติดตาม 
มติสภามหาวิทยาลัย แทนตําแหนงที่วาง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๙ 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย 
   อนุมัติใหแตงตั้งกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย แทนตําแหนงที่วาง 
รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งที่นําเสนอ จํานวน ๑ ราย คือ รองศาสตราจารย น.สพ. ศุภชัย ศรีธิวงศ   
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  เปนกรรมการ 
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป 
 
 ๕.๑๐  ก.อ.ม. รายงานผลการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข ของผูชวยศาสตราจารย ดร.เสรี ปานซาง 
 

 รองศาสตราจารย ดร. อานนท เที่ยงตรง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน
กรรมการ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) นําเสนอที่ประชุมวาตามที่ 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ไดมีมติเห็นชอบให
รับเรื่องรองทุกขของผูชวยศาสตราจารย ดร.เสรี ปานซาง ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
วาดวย กรณีที่อาจรองทุกข การรองทุกข และการพิจารณาเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๐ (๑) โดยมอบ
ใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) รับไปดําเนินการ  

 อนึ่ง ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กรณีที่อาจรองทุกข  
การรองทุกข และการพิจารณาเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๕ วรรคหนึ่ง กําหนดให ก.อ.ม. พิจารณา
เร่ืองรองทุกขใหแลวเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่ ยื่นหนังสือรองทุกข ซ่ึง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสรี  ปานซาง  ยื่นหนังสือตอสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๕๑ แตเนื่องจาก ก.อ.ม. เพิ่งไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ทําให ก.อ.ม. ไมสามารถ
พิจารณาเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จทันภายในกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันได สภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมครั้ งที่  ๑๘ /๒๕๕๑  วันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๑   จึงไดมีมติอนุมัติ ใหงดใชขอบังคับ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กรณีที่อาจรองทุกข การรองทุกข และการพิจารณาเรื่องรองทุกข 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๕ วรรคหนึ่ง สําหรับ ก.อ.ม. เฉพาะกรณีการพิจารณาเรื่องรองทุกขของ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสรี ปานซาง เนื่องจากเปนเหตุสุดวิสัย  
  บัดนี้  คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย  (ก .อ .ม .)  
ไดดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขของผูชวยศาสตราจารย ดร.เสรี ปานซาง ตามขอบังคับ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กรณีที่อาจรองทุกข การรองทุกข และการพิจารณาเรื่องรองทุกข 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เสร็จเรียบรอยแลว 
  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑๐ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 



 ๑๘ 

  มติสภามหาวิทยาลัย 
   เห็นชอบผลการวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของ ก.อ.ม. กรณีการรองทุกขของ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสรี ปานซาง ตามที่ ก.อ.ม. เสนอ  และมอบอธิการบดีดําเนินการใหเปนไปตาม 
คําวินิจฉัยของ ก.อ.ม. แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 
 

 ๕.๑๑ ก.อ.ม. รายงานผลการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข ของผูชวยศาสตราจารยพิชติ จักรปง 
   

 รองศาสตราจารย ดร. อานนท เที่ยงตรง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน
กรรมการ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) นําเสนอที่ประชุมวาตามที่
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑  ไดพิจารณาเรื่อง
การรองทุกขและขอความเปนธรรมของผูชวยศาสตราจารยพิชิต  จักรปง และสภามหาวิทยาลัยมีมติ
รับทราบการรองเรียนและรองทุกขของผูชวยศาสตราจารยพิชิต จักรปง โดยมอบใหอธิการบดีรับไป
พิจารณาดําเนินการตอไป 

 ตอมาผูชวยศาสตราจารยพิชิต  จักรปง  ไดมีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
คัดคานการมอบใหอธิการบดีรับการรองเรียนและรองทุกข สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม คร้ังที่  
๑๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ รับเรื่องการคัดคานมติสภามหาวิทยาลัยของผูชวยศาสตราจารย
พิชิต จักรปง และมอบใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) รับเรื่อง 
การรองทุกขและขอความเปนธรรมไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
  บัดนี้ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ไดดําเนินการ
พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขของผูชวยศาสตราจารยพิชิต จักรปง ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
เสร็จเรียบรอยแลว 
  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกต ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับเรื่องหลักสูตรใหมาก จากขอมูลท่ีไดจากการ

พิจารณาของ ก.อ.ม. พบวางานวิชาการมีความหละหลวม ผิดพลาด และถือเปนเรื่องที่อันตรายสําหรับ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงที่ผานมามีการขออนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
มีเวลาในการพิจารณาหลักสูตรตาง ๆ ในระยะเวลาที่ส้ันมาก มหาวิทยาลัยควรแตงตั้งคณะกรรรมการที่ดูแล
เร่ืองหลักสูตรโดยเฉพาะกอนที่จะเสนอเรื่องใหสภามหาวิทยาลัย เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดขึ้นอีก ซ่ึงใน
การพิจารณาของ ก.อ.ม. นั้นจริง ๆ แลว ตองการจะเสนอขอแนะนําอีกหลายประการ แตเมื่อพิจารณาดูแลว
เห็นวาไมใชหนาที่ของ ก.อ.ม. ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเรื่องนี้ใหเรียบรอยเพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาออกไปมีประสิทธิภาพ และสําเร็จการศึกษาไปอยางสมเกียรติและศักดิ์ศรีที่ไดรับปริญญาบัตรจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 



 ๑๙ 

๒. ประเด็นที่ควรพิจารณามี ๒ ประเด็น คือ  (๑) กรณีบุคคล ผูชวยศาสตราจารยพิชิต 
จักรปง ไมติดใจแลว ก.อ.ม. จึงไมวินิจฉัย และ (๒) เร่ืองที่ผูชวยศาสตราจารยพิชิต จักรปง รองเรียนเปน
ประโยชนมากแตไมใชเร่ืองที่จะให ก.อ.ม.พิจารณาวาเปนอยางไร แตถือวาเปนเรื่องใหญที่มีความสาํคญัมาก 
เพราะเปนการมุงเนนคุณภาพบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยควรศึกษาอยางจริงจังวาขอผิดพลาด 
ที่เกิดขึ้นกับหลักสูตรนี้คืออะไร และเกิดขึ้นกับหลักสูตรอะไรอีกบาง พรอมทั้งเสนอวิธีการแกไขแจงให 
สภามหาวิทยาลัยทราบ  

๓. ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจเปนเรื่องของบุคลากร เนื่องจากมหาวิทยาลัยไมไดเขาไป
ตรวจการทํางานของบุคลากรทุกคน เร่ืองเอกสารจําเปนตองกลับไปพิจารณากันอีกครั้งวาจะทําอยางไร ซ่ึงมี 
๒ สวน ในเชิงเอกสารอาจมีความผิดพลาดจริง แตในเชิงหลักสูตรนั้นไดดําเนินการเปนไปตามหลักสูตร 
เนื่องจากหนึ่งหลักสูตรแบงเปนสองสวน สวนหนึ่งไดคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต ซ่ึงนักศึกษาไดเรียน
ครบรายวิชาตามหลักสูตรและจํานวนหนวยกิตครบทุกประการ แตความผิดพลาดอยูที่การโอน  ทั้งนี้จํานวน 
หนวยกิตเปนเชนเดียวกับหลักสูตรอ่ืนแตเรียนเปนภาคนิพนธ ซ่ึงหลักสูตรโดยทั่วไปจะเทียบโอนกับ
หลักสูตรอ่ืนได แตกรณีนี้หลักสูตรเดียวแบงเปนสองสวน จึงเขาใจวาสามารถนํามาตอยอดกันได ถาจะ
พิจารณาเรื่องคุณสมบัติของนักศึกษานั้นถือวาเรียนครบตามหลักสูตรทุกประการ แตตามกฎระเบียบวาดวย
การเทียบโอนไมสามารถเทียบโอนไดซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือ
ไปถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แลววาจะหาทางแกไขใหเสร็จสิ้นภายในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงในกลุมที่สําเร็จการศึกษาไปแลวมีจํานวนเพียง ๒๑ คน ในทายที่สุดผูแทน
อธิการบดีใน ก.พ.อ.ไดขอใหมหาวิทยาลัยชะลอเรื่องไวกอน โดยทางอธิการบดีจะไปคุยกับ ก.พ.อ.วาควรจะ
ดําเนินการอยางไรเพื่อจะไดเปนแนวทางเดียวกัน สกอ. จึงขอใหเปลี่ยนหนังสือใหมวากําลังอยูระหวางการ
ปรึกษากับที่ประชุมอธิการบดีเพื่อจะแกไขปญหา ซ่ึงทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากําลัง
ประสานเรื่องนี้อยู  

๔. ในประเด็นของใบรายงานผลการศึกษา (transcript) ถือวาเปนความผิดพลาดอยาง
รุนแรง แตเปนความผิดพลาดของการบันทึก เนื่องจากนักศึกษาที่ตอยอดลงทะเบียนวิทยานิพนธทันที 
พรอมกับรายวิชาอื่นการจัดลําดับรายวิชาอาจไมไดจัดลําดับใหดีวารายวิชาใดควรมากอนมาหลัง โดยมีการ 
บันทึกรายวิชาวิทยานิพนธรวมไวที่ภาคการศึกษาแรก ความจริงแลวควรบันทึกไวที่ภาคการศึกษาสุดทายที่
สําเร็จจึงจะเปนไปตามลําดับ มหาวิทยาลัยถือวาเปนจุดบกพรองที่จะนําไปปรับปรุงแกไข ในเชิงคุณสมบัติ
ของนักศึกษาคงเปนไปตามนั้น แตในเชิงเอกสารขอบังคับการเทียบโอนคงไมนาจะถูกตองอาจตอง 
ไปพิจารณาหาวิธีแกปญหาแลวจะนํามาเสนอใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ซ่ึงถาจะเปรีรยบเทียบกันแลว
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากที่อ่ืนจะไมแตกตางกัน  

๕. ควรคํานึงถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัยเปนหลัก ไมควรนําเกณฑคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยอ่ืนมาเทียบเคียง เพราะโดยรวมแลวถือวามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดคอนขางออน 
ถามหาวิทยาลัยถือเกณฑตามที่อ่ืนก็คงไมดีนอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรตองปรับปรุงระบบลงทะเบียน 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 
 



 ๒๐ 

ซ่ึงเปนเรื่องภายใน เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยแนใจวาเรื่องที่นํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยถูกตอง 
และควรมีระบบการตรวจสอบที่เขมงวด ไมใชเจาหนาที่ทํามาอยางไรก็เปนไปตามนั้น โดยอาจ 
แตงตั้งคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญมาตรวจสอบ 

๖. ผูอํานวยการสํานักวิชาการและงานทะเบียนที่เพิ่งเขาดํารงตําแหนงถาแตงตั้งใหเปน
นายทะเบียนดวย จะมีความเหมาะสมหรือไม กรณีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับ
ปริญญาเอก ซ่ึงมีจํานวนไมมาก เพื่อเปนการตรวจสอบและรับรองวาถูกตอง หากสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเฉพาะคะแนนเฉลี่ยสะสมคงไมเพียงพอ ควรมีการสําเนา transcript ของนักศึกษาแตละคน 
ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดวย ถาไดพิจารณา transcript ก็จะสามารถทราบไดวาขอมูลที่บันทึกลงไป
ถูกตองหรือไม โดยเนนเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเทานั้น 

๗. หากใหผูอํานวยการเปนนายทะเบียนดวย เกรงวาคงไมสามารถพัฒนางานทะเบียน
ใหเขมแข็งได เพราะผูอํานวยการมีวาระการดํารงตําแหนงเพียง ๔ ป ไมนานก็ตองเปลี่ยนผูอํานวยการ 
คนใหมมาแทน เพื่อใหเกิดการพัฒนาควรหาบุคคลากรที่รับผิดชอบประจํา โดยอาจใหผูอํานวยการ 
ชวยตรวจสอบขอมูลกอนที่นายทะเบียนจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยผูอํานวยการตองตรวจสอบใหดี
ใหละเอียดมากขึ้นและคอยกํากับทุกครั้งเพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาด 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบผลการวินิจฉัยเ ร่ืองรองทุกขของ  ก .อ .ม .  กรณีการรองทุกขของ 
ผูชวยศาสตราจารยพิชิต จักรปง ตามที่ ก.อ.ม. เสนอ และมอบอธิการบดีดําเนินการใหเปนไปตาม 
คําวินิจฉัยของ ก.อ.ม. แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 
 
 ๕.๑๒  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง หลักเกณฑ 
   ในการจัดตัง้สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม พ.ศ. .... 
 
  เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 
 ๕.๑๓ (ราง) งบประมาณรายจายโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   
  และเทศบาลตําบลแมลานอย ในการพัฒนาบุคลากรทองถิ่นเพื่อสงเสริมการพัฒนาอาชีพ 
  และพัฒนาศักยภาพตนเอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
          เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 



 ๒๑ 

 ๕.๑๔ (ราง) งบประมาณรายจายโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง    
  มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหมและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น     
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
    เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 
 ๕.๑๕ แผนปฏิบตัิราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
   เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  ๖   เร่ืองอื่น ๆ 

 
 ๖.๑ การแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร    
  หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
     
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมวา สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 
๕/๒๕๕๐ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร ระดับปริญญาตรี ๔ ป และมหาวิทยาลัยไดสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร 
  สกอ .  ไ ด ใ ห ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห ก อ ง ก า ร ป ร ะ ก อบ โ ร ค ศิ ล ป ะ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเนื้อหาสาระของหลักสูตรวามีรายวิชาที่มี
สวนคาบเกี่ยวหรือกาวลวงสาขาการแพทยแผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย ตามพระราชบัญญัติ 
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม 
  กองการประกอบโรคศิลปะไดแจงใหมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชาที่มีเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่มีสวนคาบเกี่ยวหรือกาวลวงสาขาการแพทยแผนไทยประเภท 
เภสัชกรรมไทย ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อการรับรองหลักสูตรวา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยไมมีรายวิชาลวงลํ้าหรือซํ้าซอนกับวิชาชีพที่มีกฎหมายวิชาชีพควบคุมกํากับอยู 
ตามหนังสือกองการประกอบโรคศิลปะ ที่ สธ. ๐๗๐๒.๐๓/๓๔๐๒ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ  
ที่ สธ. ๐๗๐๒.๐๓/๕๙๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒  
  มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเปนตองแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๔๘ เพื่อมิใหเกิดการกาวลวงสาขาวิชาการแพทย
แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมแผนไทย ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒  
โดยขอแกไข ดังนี้ 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 



 ๒๒ 

๑. เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา 
๒. ถอนรายวิชา HSC ๒๗๐๔ การแพทยแผนโบราณศาสตรช้ันสูงแหงเอเชีย ๒  

๓ (๓-๐) ซ่ึงเปนรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกออก  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกต ดังนี ้
กรณีที่มีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนรายวิชา HSC ๒๗๐๔ การแพทยแผนโบราณศาสตร

ช้ันสูงแหงเอเชีย ๑ ๓ (๓-๐) ไปแลว การเปลี่ยนชื่อรายวิชาดังกลาวอาจสงผลกระทบกับนักศึกษา 
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเกาไปแลว และอาจทําใหนักศึกษาไมสําเร็จการศึกษาได 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
   ๑. เห็นชอบการแกไขหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๔๘ ตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธบิายรายวิชา จาํนวน ๑ รายวชิา คือ  
จากเดิมรายวิชา “HSC ๒๗๐๓ การแพทยแผนโบราณศาสตรช้ันสูงแหงเอเชีย ๑ หนวยกิต ๓ (๓-๐)” 
เปลี่ยนเปนรายวิชา “HSC ๒๗๐๓ พืชสมุนไพรกับการแพทยแผนไทย หนวยกิต ๓ (๓-๐)” 
โดยมีคําอธิบายรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 ๑.๒ ถอนรายวิชาออก จํานวน ๑ รายวิชา คือ HSC ๒๗๐๔ การแพทย 
แผนโบราณศาสตรช้ันสูงแหงเอเชีย ๒ หนวยกิต ๓ (๓-๐) ซ่ึงเปนรายวิชาในหมวดวชิาเอกเลือก 
 ๒. เหน็ชอบใหนักศกึษาของมหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
HSC ๒๗๐๓ การแพทยแผนโบราณศาสตรช้ันสูงแหงเอเชีย ๑ หนวยกิต ๓ (๓-๐) ไปแลว ใหถือวา 
เปนการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา HSC ๒๗๐๓ พืชสมุนไพรกับการแพทยแผนไทย หนวยกิต ๓ (๓-๐) 
 
 ๖.๒ แตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แทนตําแหนงท่ีวาง 
   
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอที่ประชุมวา  ดวยผูดํ ารงตําแหนงคณบดี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พนจากตําแหนงตามวาระ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ทําใหกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงรองคณบดีจํานวนสองคนวางลง 
และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความประสงคปรับเปล่ียนกรรมการในสวนอ่ืนเพื่อใหมี 
ความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 



 ๒๓ 

  ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๔ และ ขอ ๙ เรียบรอยแลวคณบดีจึงนํารายชื่อเสนอ
อธิการบดีเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง 
  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 
 
 มติสภามหาวทิยาลัย 
  อนุมัติใหแตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แทนตําแหนงที่วาง
รายละเอียดตาม (ราง) คําส่ังที่นําเสนอ รวม ๘ ราย ดังนี้  
 ๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   เปน ประธานกรรมการ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา หงษาวงศ   รองคณบดี  เปน กรรมการ 
 ๓. อาจารยชูชีพชัย แกวมงคลเพชร   รองคณบดี เปน กรรมการ 
 ๔. หวัหนาภาควิชาวิทยาศาสตร  เปน กรรมการโดยตําแหนง 
 ๕. หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  เปน กรรมการโดยตําแหนง 
 ๖. หัวหนาสํานักงานคณบด ีเปน เลขานุการ 
 ๗.  นางสาวจารุวรรณ  พากเพียร  เปน ผูชวยเลขานกุาร 
 ๘  นางสาวนพิพิชฌน เบ็ญจกรรณ   เปน ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป 
 
 ๖.๓ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพิม่เติม คร้ังท่ี ๒ 
 
  เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 
 ๖.๔ การจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการวุฒิปริญญาโท  
 โดยจางในอัตราท่ีสูงกวาคุณวุฒิ 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง นําเสนอที่ประชุมวา ดวยสภามหาวิทยาลัยมีมติเกี่ยวกับการพิจารณาจางพนักงานสายวิชาใน
อัตราที่สูงกวาคุณวุฒิวาใหมหาวิทยาลัยเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณีไป และเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีแนวคิดโครงการจัดตั้งศูนยการผลิตครูวิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ มหาวิทยาลัย จึงมีความ
ตองการจางพนักงานเพื่อทําหนาที่บริหารโครงการศูนยการผลิตครูวิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 



 ๒๔ 

 และคณะกรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อ
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ไดมีมติเห็นชอบและรับรองในอัตราจางพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตราที่สูงกวา
คุณวุฒิ จํานวน ๑ ราย ดังนี้  
 

ชื่อ - สกุล สังกัด อัตรา 
เงินเดือน 

เหตุผล หมายเหตุ 

รศ.ยุทธนา สมิตะสิริ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

สาขาวิชาชีววิทยา  
ภาควิชาวทิยาศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

๓๐,๐๐๐ บาท 
(และไดคาตอบแทน 
เงินตําแหนงทางวชิาการ 
๑๐,๐๐๐ บาท  
รวมเปนอัตราเงินเดือน 
เดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท) 

เพื่อทําหนาทีบ่ริหาร
โครงการศูนยการผลิต
ครูวิทยาศาสตรสูความ
เปนเลิศ 
 

เริ่มจางตั้งแตวันที ่ 
๑ กุมภาพันธ 
๒๕๕๒ 
ทําสัญญาจาง 
เปนรายป  
เปนเวลา ๒ ป  

 

  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติใหจางรองศาสตราจารยยุทธนา สมิตะสิริ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในอัตรา
เงินเดือน ๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เปนตนไป เปนระยะเวลา ๒ ป และทําสัญญา
จางเปนรายป 
 
 ๖.xx   การประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป  
  

                        วันพฤหัสบดี  ที่   ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๒  เวลา  ๐๙ .๓๐  น .  ณ  หองประชุมเอื้องผ้ึง  
ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น. 
         อมตะ  ปญจไชยา 

(นางสาวอมตะ  ปญจไชยา) 
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

      ถนัด  บุญชัย 

(อาจารยถนัด  บุญชัย) 
รองอธิการบดี 

  ปฏิบัติหนาที ่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 


